

**รายงานการประชุม**  
**ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**ครั้งที่ 1/2553**  
**วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553**  
**เวลา 10.00 น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**

**ผู้เข้าประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	นายธวัชชัย ไชยเทพ	
2	นายระบิล กังอุบล	เลขานุการนายก	นายระบิล กังอุบล	
3	นางเสาวนีย์ ตรุณวรรณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	นางเสาวนีย์ ตรุณวรรณ	
4	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	นักวิชาการศึกษา	นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข	
5	นางสาวธัญชนก บุญส้ม	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวธัญชนก บุญส้ม	
6	นางนิษา ลิขิตกาญจน์	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	นางนิษา ลิขิตกาญจน์	
7	นางสาวจิตรฤทัย เสาดำ	เจ้าพนักงานธุรการ	นางสาวจิตรฤทัย เสาดำ	
8	นางสาวผ่องศรี ชุมชู	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวผ่องศรี ชุมชู	
9	นางสาวชุตติมาพร ใจสบาย	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวชุตติมาพร ใจสบาย	
10	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	
11	นางสาวเพ็ญพัทธ์ ทองจันทร์	พนักงานจ้างทั่วไป	นางสาวเพ็ญพัทธ์ ทองจันทร์	
12	นางสาวศรินทิพย์ อักษรกาญจน์	บุคลากร	นางสาวศรินทิพย์ อักษรกาญจน์	
13	นางอิงออน ใจรังษี	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	นางอิงออน ใจรังษี	
14	นางสาวชนิภา เพชรรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	นางสาวชนิภา เพชรรัตน์	
15	นายจรัญ สายน่วม	ช่างโยธา	นายจรัญ สายน่วม	
16	นายชวัลวิทย์ เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการเกษตร	นายชวัลวิทย์ เพ็ชรรัตน์	
17	นางสาวศรัณย์พร เพ็ชรรัตน์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	นางสาวศรัณย์พร เพ็ชรรัตน์	
18	นายยุทธนา สืบสมบัติ	เจ้าพนักงานพัสดุ	นายยุทธนา สืบสมบัติ	
19	นายสมปราชญ์ สุทธิช่วย	พนักงานจ้างทั่วไป	นายสมปราชญ์ สุทธิช่วย	
20	นายธนศักดิ์ แซ่อู่	นักการภารโรง	นายธนศักดิ์ แซ่อู่	
21	นางนาฎยา ปราชญ์ศักดิ์	จพง.การเงินและบัญชี	นางนาฎยา ปราชญ์ศักดิ์	
22	นายสมชาย ช่วยบรรจง	นายช่างโยธา	นายสมชาย ช่วยบรรจง	

23	นายพานิชย์	คชชุม	พนักงานขับรถยนต์	นายพานิชย์	คชชุม
24	นายสามารถ	ภักดีรัตน์	นิติกร	นายสามารถ	ภักดีรัตน์
25	นางสาวอารีทิพย์	จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์	นางสาวอารีทิพย์	จิตอารีย์
26	จำเริญวิชัย	พิทักษ์	จนท.ป้องกันฯ	จำเริญวิชัย	พิทักษ์
27	นายวิจิตร	ชัยหาญ	ช่างไฟฟ้า	นายวิจิตร	ชัยหาญ
28	นายวัชร	มยุระเป็นชะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	นายวัชร	มยุระเป็นชะ
29	นางจันทิรา	พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	นางจันทิรา	พูนนวล
30	นายมนัส	ขนอม	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	นายมนัส	ขนอม
31	นายชะโลม	แป้นดำเนิน	คนงานประจำรถขยะ	นายชะโลม	แป้นดำเนิน
32	นายสุจินต์	เจ็ยน้อย	คนงานประจำรถขยะ	นายสุจินต์	เจ็ยน้อย
33	นายสมจิต	แช่คู่ย	พนักงานขับรถยนต์	นายสมจิต	แช่คู่ย
34	นายทองศักดิ์	ชัยมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	นายทองศักดิ์	ชัยมัน
35	นายพงศ์พันธ์	สุขใส	คนงานประจำรถขยะ	นายพงศ์พันธ์	สุขใส

### ผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	-	-	-	
2				

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภา อบต.ขนอม	นายกัมพล มีชัย	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวัชชัย ไชยเทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

นายธวัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.ชนอม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ตามที่แจ้งวาระการประชุม เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ การจัดงานวันสตรี  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 สำหรับการบริหารงานขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลชนอม พนักงานในสายงาน 3-6 ทุกคนของสำนักงานปลัด  
ต้องทำโครงการหมุนเวียนกันทุกคน โดยมอบให้คนที่มีความ  
เหมาะสม สำหรับโครงการนี้ได้มอบให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
และแผน คือ นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์ เป็นผู้ประสานงานและ  
ประสานการมีส่วนร่วมกับชุมชน

สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการจัดการประชุมบุคคลภายนอกก่อน  
แล้วจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน  
ภายหลัง เพราะจะได้ทราบโครงร่างและกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาเข้า  
พิจารณาในการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ  
พิจารณา และขอเชิญท่านประธานสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดการ  
ประชุมที่ผ่านมา

นายกัมพล มีชัย  
ประธานสภาฯ อบต.ชนอม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ขอกล่าวถึงที่มาว่าได้มีการประชุมครั้งแรก  
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 53 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร-  
ส่วนตำบลชนอม ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอ และ ส.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล  
และกลุ่มสตรี ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.พ.53 จัดประชุม อสม.  
ในเขตตำบลชนอม ซึ่งก็มีผู้ชายด้วยที่เป็นอสม. ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ก.พ.53  
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม ได้วางกรอบไว้  
รวมๆ ได้แจ้งสมาชิกว่า กรอบการจัดงานตามหลักการและเหตุผล  
พร้อมแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนอมได้รับทราบ  
ข้อมูลความคิดเห็นของหน่วยงานจากภายนอก ได้นำมาร่วมออก  
ความคิดเห็นและเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลภายนอก ครั้งนี้เป็นครั้งที่  
4 สำหรับรายละเอียดในเรื่องกิจกรรมได้วางไว้ได้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก  
การประชุมประสานกลุ่มสตรี อสม. ถ้ามี อสม.เข้ามาร่วมงาน ส่วน  
ใหญ่จะออกมาดี และคำว่าสตรีนั้นก็คือ คนที่มีครอบครัวแล้ว  
เรื่องรายละเอียดเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้กล่าว  
ต่อไป

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์  
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับงานจะเริ่มวันที่ 8 มีนาคม 53 เวลา 10.00 น. ตามกำหนดการ  
การจัดงานมีวิทยากรมาบรรยายซึ่งจะทำให้มีสาระทางวิชาการ จะมี  
ปตท. ไฟฟ้า การแสดงของกลุ่มสตรี กศน.อำเภอชนอม และได้จัดฝึก  
อาชีพให้ผู้ร่วมงานโดยการฝึกทำสบู่และตุ๊กตา และทาง กศน.ของ  
งบประมาณ 3,000.- บาท เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ  
ดังกล่าว

นอกจากนี้ก็มีการประกวดอาหาร และกิจกรรมต่างๆ อาจมีการ  
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สำหรับอาหารจะเป็นขนมจีน ซึ่ง  
มีประมาณ 50 กิโลกรัม คาดว่ามีผู้ร่วมงานประมาณ 800 คน ใน  
ส่วนของข้าวก็จะมีผัดเผ็ดหมูถั่วฝักยาว ผัดผักรวมมิตร ขนมหวานและ  
ในเวลา 19.00 น. นายองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม จะกล่าวเปิด  
งานและรำเบิกโรงของกลุ่มสตรี การประกวดร้องเพลง การเสนอ  
แนวคิดและทัศนคติและความคาดหวังต่อการส่งเสริมและพัฒนาสตรี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนอมในอนาคตและฝากผู้ช่วย  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุทุกวันจนกว่าจะถึง  
วันงาน และรทขยายเสียงเคลื่อนที่ และจะถ่ายกำหนดการแจกตาม  
หมู่บ้าน และแผนผังการจัดงานก็จะใช้เหมือนวันเด็ก ฝากฝ่ายสถานที่  
ตัดหญ้าด้วย อาหารที่ประกวดกรรมการต้องการวาง 4 จุด ของที่  
ระลึกได้มีการเสนอว่าจะเอาอะไรดี ผู้ดูแลเด็กได้แนะนำว่าน่าจะเป็น  
ผ้าถุง เครื่องแก้ว ผ้าขนหนู เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้นำไปใช้ประโยชน์มาก  
ที่สุด แต่ อสม.ได้ให้ข้อแนะนำว่า ถ้าเป็นเสื้อ บางคนใส่ไม่ได้  
สีไม่ตรงตามที่ต้องการ ขนาดไม่พอดี แต่ด้วยงบประมาณมีน้อย  
มีเพียง 85,000.- บาท ไม่ทราบว่าที่ประชุมคิดว่าของขวัญ ของรางวัล  
ควรจะเป็นอะไรบ้าง และกรรมการตัดสินมีของรางวัลของที่ระลึก  
ให้ด้วยจะดี กรรมการตัดสินการประกวดต่างๆมี 8 คน ได้เชิญทุกหน่วยงาน  
และให้จัดเก้าอี้ให้คณะกรรมการด้วย

นายธวัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.ชนอม

ให้จัดเก้าอี้ซ้อนไว้ก่อนสักชุด ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า ถ้าตั้งไว้  
คนที่ไม่ทราบว่าเป็นเก้าอี้สำหรับกรรมการก็จะยกไปหมด

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์  
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

พิธีกรก็คงจะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กับคุณ เอกพิชัย  
ก็คงจะต้องมีค่าตอบแทนให้บ้าง คาดว่าประมาณ 1,000.- บาท

นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม	ช่วยเสนอของขวัญว่าควรจะเป็นอะไรหรือจะซื้อของขวัญไม่จัดซื้อติดหน้าอก
จำเอนธวัชชัย พิธิกิจ จนท.ป้องกันฯ	สอบถามเรื่องงบประมาณในการจัดทำสปอร์ตโฆษณา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000.- บาท และค่าเช่าเครื่องเสียงอีกวันละ 300.-บาท
นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	หรือว่าสปอร์ตโฆษณาจะไม่ต้องใช้
จำเอนธวัชชัย พิธิกิจ จนท.ป้องกันฯ	ถ้ามีป้ายไวณิตติดข้างรถสักนิดก็น่าจะดี จะได้ว่ารู้ว่าประชาสัมพันธ์เรื่องอะไร
นายกัมพล มีชัย ประธานสภาฯ อบต.ชนอม	ของที่ระลึกให้ทุกท่านเสนอเลย
นางอรุณวรรณ ทองคำดี จนท.ธุรการ	น่าจะเป็นผ้าถุง หรือ ผ้าขนหนู
นางนินษา ลิขิตกาญจน์ จนท.จัดเก็บรายได้	เห็นด้วยว่าควรจะเป็นผ้าถุง
นายวิจิตร ชัยหาญ ช่างไฟฟ้า	ขอเสนอเสื้อครับ
นายกัมพล มีชัย ประธานสภาฯ อบต.ชนอม	น่าจะเป็นผ้าถุง ใครคิดว่าน่าจะเป็นผ้าถุงให้ยกมือ เห็นด้วยจำนวน 10 ราย เสื้อ 1 ราย
นางสาวศรัณพร เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	น่าจะเป็นผ้าขนหนู แล้วมีการปักรายละเอียด
นายกัมพล มีชัย ประธานสภาฯ อบต.ชนอม	เป็นผ้าถุงน่าจะดี แล้วพิมพ์ข้อความว่าที่ระลึกจาก อบต.ชนอม

<p>นายวัชรชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม</p>	<p>เห็นด้วยกับผ้าถุงเนื่องจากเป็นชุดที่มีมาแต่โบราณ</p>
<p>นายกัมพล มีชัย ประธานสภาฯ อบต.ชนอม</p>	<p>เรื่องที่ต้องดำเนินการก็คงเรื่องบริเวณอะไรอยู่ไหน ส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง ก็คงเป็นส่วนโยธา สำหรับกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเกี่ยวข้าว ผู้เข้าร่วมโครงการจะเอามาเอง ส่วนโยธาต้องทำราวไม้ไผ่เพื่อเอาต้นกล้ามาใส่</li> <li>- กิจกรรมการแข่งขันจับปลาไหล ผากคุณสมจิตร ดูแลเรื่องน้ำต้องให้พื้นแฉะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจับคู่กัน 2 คน คนหนึ่งจับแล้วนำไปให้อีกคนใส่กระบอกให้มากที่สุด</li> </ul>
<p>นายวัชรชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม</p>	<p>คณะกรรมการคงไม่ต้องทวนคิดว่าพนักงานของเราคงให้ความร่วมมือดีมาตลอด ใครมีอะไรจะเสนออีกบ้าง</p>
<p>นายสมชาย ช้วยบรรจง นายช่างโยธา</p>	<p>ในส่วนของกิจกรรมการวิ่งสามขา ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมการก่อน 1 วัน ก่อนวันงานและลานเกี่ยวข้าว ถ้าเตรียมไว้ก่อนไม่ทราบว่าจะพับไหม</p>
<p>นายวัชรชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม</p>	<p>ผมว่าน่าจะทำเป็นแถวไม้เอามาดรวมกัน</p>
<p>นายสมชาย ช้วยบรรจง นายช่างโยธา</p>	<p>จะทำเป็นแถวเดียว แล้วขีดกันไป ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้าวกับแกะหรือเดี่ยว</p>
<p>นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>ถ้าพนักงานคนใดจะเข้าร่วมการแข่งขันให้แจ้งรายชื่อด้วย</p>
<p>นายวัชรชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.ชนอม</p>	<p>กิจกรรมปิดตาตีหม้อให้เจ้าของโครงการเตรียม รวมถึงผ้าปิดตาหม้อ ส่วนแกมส์จับปลาไหลให้ส่วนโยธาจัดเตรียม</p>
<p>นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>สำหรับหม้อที่จะใช้ในกิจกรรมปิดตาตีหม้อ น่าจะเป็นหม้อดิน ส่วนรูปแบบต้องคิดอีกที่ ส่วนวิ่งสามขาใช้ผ้าผูกขาได้</p>

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
มติที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องพิจารณา -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ 5.1 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2553 5.1.1 ด้านการบริหารจัดการ - การจัดให้มีช่องทางสำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของ อปท. ในส่วนนี้จะต้องมีการเตรียมข้อมูล คือ - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน - สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารของ อปท. - หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย - วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง - โทรทัศน์ - บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน - ประกาศสอบถาม - เว็บไซต์ - อื่นๆ
นายสามารถ ภักดีรัตน์ นิติกร	ที่ผ่านมา อบต.ชนอมัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ แต่ในปี นี้ได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดงานคาทาคาโน่ ซึ่งมี โทรทัศน์ช่อง 11 มาถ่ายทอดการจัดงานไว้ ที่สำคัญคือการเตรียม หนังสือ ภาพถ่าย ในส่วนนี้เป็นคะแนนที่พอจะทำได้ ไม่กำหนดด้วย ระเบียบมาก น่าจะได้คะแนนมากกว่าปีที่แล้ว

นายธวัชชัย ไชยเทพ

ปลัด อบต.ชนอม

ใครมีอะไรจะสอบถามหรือเพิ่มเติมบ้าง

นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข

นักวิชาการศึกษา

ขอแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันที่ 28 มีนาคม 53 จะมีรถ  
ที่รองรับผู้ร่วมงานจำนวน 2 คัน รถออกจาก อบต.ชนอม เวลา 05.30  
(ตอนเช้า) และขอหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

นายธวัชชัย ไชยเทพ

ปลัด อบต.ชนอม

ไม่ทราบว่าใครจะเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณพนักงานทุกคน และขอ  
ขอบคุณประธานสภาฯ หวังลึกๆว่าจะได้เห็นการมีส่วนร่วมในภาพ  
ของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร และขอขอบคุณทุกฝ่าย  
ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้

ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

จิตรฤทัย เสาดำ

( นางสาวจิตรฤทัย เสาดำ )

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ธวัชชัย ไชยเทพ

( นายธวัชชัย ไชยเทพ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม